



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 14 เมษายน 2563

### เรื่อง

1. ภาพข่าว: ให้กำลังใจ
2. คอลัมน์: ชี้ช่องเกษตร
3. กรมประมงแจงแนวปฏิบัติเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช่วงเคอร์ฟิว
4. เร่งคลอด3มาตรการช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้ง
5. กษ.ผุดCampaignซื้อสินค้าเกษตรไทยฯสู้ภัยโควิด-19
6. กรอง27ล.คนจบสัปดาห์หน้า คลังเปิดอุทธรณ์สิทธิรับ5พัน
7. ไม่ปล่อยเชื้อเน่าลาม
8. ไรรัสนุ้ดลดผลิตอาหารสัตว์ลด5-10%
9. ยัน'เอไอ'ไม่มั่วปมเกษตรกร คลังโต้ตัดสิทธิ
10. "คลัง"ยันระบบAIคัดกรองไม่มั่ว จ่อเปิดยื่นอุทธรณ์รับเยียวยา5พัน
11. จับตาพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล. หวั่นปมระเบิดการเมืองปะทุ
12. กระทรวงเกษตรฯ เร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเยียวยา...

### สื่อ

- มติชน (กรอบข่าย)  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
กรุงเทพธุรกิจ  
ไทยรัฐ  
กรุงเทพธุรกิจ  
มติชน  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
เดลินิวส์  
voice-tv.online

\*\*\*\*\*



ให้กำลังใจ - มนัญญา ไทยเศรษฐี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลพร้อมให้กำลังใจแก่บุคลากรผู้เกี่ยวข้องในสถานการณ์โควิด-19 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี จ.อุทัยธานี เมื่อเร็วๆ นี้

## ชี้ออกเกษตร

ณ ช่วงเวลาปัจจุบันที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ยังคงสร้างผลกระทบให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรทั่วโลกในขณะนี้ หนึ่งในหลายสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประชากรทั่วโลกอยู่รอดก็คือ ความมั่นคงทางด้านอาหารที่กำลังเป็นที่กังวลถึงการขาดแคลนอาหารที่อาจจะเกิดขึ้นได้ แต่สำหรับประเทศไทยแล้วเราก็คือผู้นำที่สำคัญของโลกอีกประเทศหนึ่ง คงพูดได้ว่าวิกฤติของความมั่นคงของอาหารอาจจะเกิดขึ้นได้ยากกว่าประเทศอื่นๆ แม้ว่าในเชิงการทำเกษตรระดับอุตสาหกรรมจะเกิดผลกระทบไม่น้อยในช่วงนี้ก็ตาม

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลภาคเกษตรของประเทศ ก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาในภาพรวมทั้งหมด พร้อมทั้งได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรและผลผลิตทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โดยหนึ่งในช่องทางที่จะช่วยให้ประชาชนคนไทยรอดพ้นจากวิกฤติการระบาดของโรคในขณะนี้ก็คือ การส่งเสริมการทำเกษตรในภาคครัวเรือน



ให้มากขึ้น นับเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสสำหรับประชาชนคนไทยได้มีชีวิตอยู่รอดและมีองค์ความรู้ในการทำเกษตรแบบง่ายๆ ที่จะพอเลี้ยงชีพตนเองอยู่ที่บ้าน

โดยอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ทางการเกษตรให้กับประชาชนทั่วไปก็คือ กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รวบรวมองค์ความรู้ทางการเกษตรง่ายๆ ที่สามารถทำตามได้ง่าย แค่เพียงสแกน QR code “Do It From Home” ผู้ที่สนใจด้านการเกษตรก็สามารถเข้ามาศึกษา เรียนรู้ได้ ผ่านรูปแบบสื่อ Info Graphic, Motion Graphic, แผ่นพับความรู้ คลิปวิดีโอ หรือ E-book ต่างๆ เหมาะกับทั้งคนที่ทำการเกษตรอยู่แล้ว หรือ ประชาชนที่ยังไม่เคยทำการเกษตรและคิดว่าเกษตรเป็นเรื่องยาก สามารถลองเข้าไปเลือกเมนูต่างๆ และใช้ช่วงเวลาที่หยุดอยู่บ้านมาสร้างสวนเกษตรในแบบของตนเองที่ไม่

ยากเกินไป ซึ่ง นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร แนะนำสำหรับบ้านที่ไม่มีพื้นที่แนะนำให้ทำผักสวนครัว พืชอายุสั้นต่างๆ เพราะใช้น้ำน้อย และการดูแลรักษาง่าย ซึ่งผักต่างๆ เหล่านี้ ไม่ต้องทำทั้งแปลง สามารถเพาะลงถุง หรือ ภาชนะเหลือใช้ต่างๆ ได้ เป็นผักอายุสั้น โดยจะมีเทคนิคต่างๆ บอกอาทิ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า เทคนิคการเพาะต้นอ่อนผักบุ้ง เป็นต้น หรือถ้าพอมือที่รอบๆ บ้าน แนะนำให้ปลูกผลไม้ต่างๆ เช่น มะยม กล้วย มะม่วง ฯลฯ ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปี

สำหรับผู้สนใจ สามารถเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ เว็บไซต์ Do It From Home เพียง สแกน QR code หรือ เข้าไปที่เว็บไซต์ <https://esc.doae.go.th/องค์ความรู้ด้านเกษตร/> ก็จะช่วยให้พบกับฐานข้อมูลที่สามารถเรียนรู้ได้เร็วและนำมาใช้ได้จริงแน่นอน

## กรมประมงแจกแนวปฏิบัติเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช่วงเคอร์ฟิว

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรและออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 “ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคสสถานระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่จำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้า อุบัติภัยหรือเหตุฉุกเฉิน ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้า-ออกเวรทำงานผลิตกลางคืนตามปกติ หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่”

เพื่อให้ผู้ประกอบการอาชีพด้านการประมงตลอดภาคการผลิต อาทิ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการ ชาวประมงเข้าใจและมีแนวทางประกอบอาชีพได้ถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องตามเจตนารมณ์รัฐบาล ที่ต้องการป้องกันการ

แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ภายในประเทศ โดยในส่วนของผู้ประกอบการอาชีพทางการประมงที่จะได้รับการยกเว้นให้ออกนอกเคสสถานช่วงเคอร์ฟิว มีแนวปฏิบัติที่เป็นไปตามข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) ข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

1.การประกอบอาชีพการประมงตลอดสายการผลิตที่จำเป็นต้องออกนอกเคสสถานไปประกอบอาชีพทางการประมงและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลาเคอร์ฟิว 22.00-04.00 น. โดยไม่สามารถปรับเปลี่ยนช่วงเวลาได้ ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้ประกอบการ ชาวประมง ฯลฯ ขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หรือ ตำรวจประจำท้องที่)

2.การขนส่งผลผลิตทางการประมงสินค้าประมง เพื่อนำเข้าหรือส่งออกหรือส่งข้ามเขตพื้นที่หรือข้ามจังหวัด แบ่งได้ 3 กรณีคือกรณีขนส่งภาคเอกชน : ต้องมีหนังสือรับรองบุคคล โดยให้ผู้ประกอบการ/นายจ้าง ของผู้เดินทางไปกับพาหนะในการขนส่งเป็นผู้ออกหนังสือรับรองให้กับผู้เดินทาง ซึ่งหนังสือดังกล่าวจะต้องระบุ ชื่อ - สกุล / เลขบัตรประจำตัวประชาชน / อาชีพ / ตำแหน่ง และ ระบุภารกิจ / เวลาในการเข้า - ออก และระบุต้นทาง ปลายทาง และประเภท

ของสินค้าให้ชัดเจน นอกจากนี้ กรณีมีเอกสารเกี่ยวกับตัวสินค้า เช่น MD, FMD, MCPDให้นำแนบไปด้วย ส่วนกรณีการขนส่งของผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่ขนส่งผลผลิตด้วยตนเองหรือกรณีจำเป็นต้องให้ทางราชการออกหนังสือรับรอง ให้เจ้าหน้าที่กรมประมงออกหนังสือรับรองให้ โดยให้เร่งรัดบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่าให้ได้รับผลกระทบ โดยให้ประมงจังหวัด ประมงอำเภอ และหน่วยงานของกรมประมงทุกแห่งประสานกับจังหวัด อำเภอ เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปในแนวทางและสอดคล้องกันและสุดท้ายในการขนส่งสัตว์น้ำของหน่วยงานกรมประมงให้ปฏิบัติตามแนวทางของภาคเอกชน ก็ต้องมีหนังสือรับรอง ซึ่งออกโดยหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด

อย่างไรก็ตาม แนวปฏิบัติดังกล่าวนี้เป็นเพียงแนวปฏิบัติโดยภาพรวมที่แจ้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนสำหรับผู้ประกอบการอาชีพทางการประมงตลอดสายการผลิตที่มีความจำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้หากจังหวัดใดมีมาตรการใดที่เข้มงวดหรือหลักปฏิบัติที่เป็นข้อปฏิบัติต้องยึดปฏิบัติตามข้อสั่งการของพื้นที่เป็นหลักเพื่อความเหมาะสมของการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่ด้วย

## เร่งคลอด3มาตรการช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้ง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า จากการหารือแนวทางแก้ปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ร่วมกับกรมประมง สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมผู้ค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย ที่ประชุมรายงานผลกระทบการระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อเร่งหาทางช่วยเหลือ โดยปัญหาเร่งด่วนที่สุดคือ คุชชั่นปริมาณผลผลิตลูกกุ้งและกุ้งเนื้อที่เกษตรกรผลิตแล้วไม่สามารถจำหน่ายออกไปได้ เบื้องต้นที่ประชุมได้ข้อสรุป 3 มาตรการ คือ มาตรการที่ 1 ระยะสั้นรัฐเข้าไปช่วย 80% ของราคาห้องเย็นซื้อกุ้งจากเกษตรกร ฟาร์มเกษตรกรต้องไม่ใช่ฟาร์มขนาดใหญ่ ในการประเมินข้อมูลผลผลิตส่วนที่เหลือจากความต้องการของห้องเย็นควรจะใช้ตัวเลขผลผลิตที่ห้องเย็นต้องการใช้กุ้งจริงและตัวเลขผลผลิตกุ้งที่ผลิตได้แท้จริง ผลผลิตกุ้งส่วนที่ (เกษตรกรเป็นเจ้าของ) นำฝากห้องเย็นไว้ค่าใช้จ่ายในการฝากเก็บในห้องเย็นในระยะเวลา 3 เดือน โดยรัฐช่วยจ่าย 80% โดยพิจารณาจากโครงสร้างพื้นที่ที่มีผลผลิตกุ้งออกมาปริมาณมาก ถ้าราคากุ้งดีขึ้นเกษตรกรมาได้ถอนจากการจำหน่าย โดยให้ที่ประชุมของคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทยพิจารณาโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง และมีมติมอบหมายให้กรมประมงเสนอโครงการมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในวันที่ 9 เมษายน และเสนอให้รมว.เกษตรฯพิจารณาก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 เมษายนต่อไป มาตรการที่ 2 ระยะกลาง ขึ้นกับสถานการณ์และภาวะความต้องการของตลาดทั้งต่างประเทศและในประเทศ โดยตลาดภายในประเทศสร้างความร่วมมือจากกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงคมนาคมสร้างระบบภายในประเทศกระจายผลผลิตการเกษตรให้พร้อมกันทั่วประเทศ และมาตรการที่ 3 ลดต้นทุน โดยสั่งการให้กรมประมงทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเสนอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเปลี่ยนการใช้ไฟฟ้าของผู้เลี้ยงกุ้งให้เป็นผู้ใช้ประเภท เกษตรกรส่วนค่าอาหารกุ้ง และลูกกุ้งให้กรมประมงหาแนวทางขอลดราคา และลูกกุ้งให้ดำเนินการตามโครงการ กชก. ทั้งนี้ มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสรุปมาตรการให้แล้วเสร็จสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งไทย และจะนำมติของคณะกรรมการฯ เสนอให้รมว.เกษตรฯพิจารณาก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

## กษ.ผูก Campaign 'ซื้อสินค้าเกษตรไทยฯ'สู้ภัยโควิด-19

เกษตรฯ พลิกวิกฤติเป็นโอกาสดันโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ผูก Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” แก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่มีต่อสินค้าเกษตรไทยทั้งไม่ผล พืชผัก ไม้ดอก และอื่นๆ ที่ส่งออกไม่ได้ขณะนี้ พร้อมเชิญชวนหน่วยงาน บริษัท ห้าง/ร้านต่างๆ และประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรคุณภาพดีจากเกษตรกรโดยตรง ส่งมอบเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และครอบครัวที่อยู่ห่างไกลแทนความรักห่วงใย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า จากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วนจากการปิดเมืองหรือการยกเลิกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การค้าระหว่างประเทศ การขนส่ง รวมทั้งสินค้าเกษตรบางสินค้าจะมีผลผลิตออกมากช่วงวิกฤตินี้และไม่สามารถส่งออกได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น ยุโรป ซึ่งต้องส่งทางเครื่องบินและขณะนี้ไม่มีเที่ยวบินไปยังประเทศเหล่านี้ ตลาดในประเทศชะลอตัวเนื่องจากผู้บริโภคเดินตลาดน้อยลง และเน้นซื้อสินค้าที่จำเป็นมากกว่าทำให้เกษตรกรเดือดร้อน เพราะไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้ ซึ่งสินค้าไม่สามารถเก็บรักษาได้ในระยะเวลานาน เช่น มะม่วง มังคุด องุ่น ลิ้นจี่ ลำไย พืชผัก ไม้ดอก จึงจำเป็นต้องรีบจำหน่ายผลผลิตให้ถึงมือผู้บริโภคก่อนสินค้าเกษตรจะเสียหาย

กระทรวงเกษตรฯโดยกรมส่งเสริมการเกษตรจึง



เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง

พลิกวิกฤติเป็นโอกาส เริ่มจัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพื่ออรรถกึ่ง ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ ความเดือดร้อน

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้นโยบาย (Campaign) “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยให้ส่วนราชการ บริษัท ห้าง/ร้าน และประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทหาร เทศกิจ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่ต้องเสียสละเวลาดูแลประชาชนในพื้นที่ เบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากเกษตรกรแปลงใหญ่ส่งไปยัง 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลบำราศนราดูร โรงพยาบาลรามาริบัติ และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา หรือจะมอบเป็นของขวัญของฝากคนที่รักและห่วงใยแก่ครอบครัวที่ต้องอยู่ห่างไกลกัน ให้ได้บริโภคสินค้าเกษตรสด ใหม่ และมีคุณภาพในช่วงนี้ รูปแบบการดำเนินงานเบื้องต้นจะเชิญชวนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ บริษัท ห้าง/ร้าน และประชาชน

ร่วมตั้งซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากเกษตรกร และนำไปมอบให้ผู้มีภารกิจหน้าที่ป้องกัน รักษาสุขภาพของประชาชนเพื่อต่อสู้ภัย COVID - 19 ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค โดยกรมส่งเสริมการเกษตรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบสินค้าชิ้น ๆ จะประสานอำนวยความสะดวกการสั่งซื้อสินค้าจากเกษตรกรให้กลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์จะสั่งซื้อสินค้านี้ดังกล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือในการกระจายและควบคุมคุณภาพสินค้าสู้ภัย COVID-19 ทั้ง 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1) โครงการประสานใจเกษตรกรไทยสู่พี่น้องชาวจีนผู้วิกฤติ COVID-19 เป้าหมาย ทุเรียน 20 ตัน มังคุด 20 ตัน 2) โครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First เป้าหมาย 111,000 ตัน 3) โครงการสินค้าเกษตรไทยปลอดภัยจาก COVID-19 เป้าหมาย รับรอง GAP 70,000 แปลง รับรอง GMP 180 โรง และ 4) โครงการตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม ได้แก่ จีน UAE ตุรกี และเครือรัฐออสเตรเลีย นั้น กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมสนับสนุนในทุกโครงการ โดยเฉพาะโครงการรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ภายในประเทศ Eat Thai First ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้ประสานงานกับตลาดไทและ Home Pro เรียบร้อยแล้ว มีเป้าหมายการจำหน่ายสินค้าทั้ง 2 แห่งรวม 1,200 ตัน โดยตลาดไทยอินดีให้ใช้พื้นที่ในช่วงฤดูกลาง

ผลิต

นอกจากนี้ กรมยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการส่งเสริมเกษตรกรให้จำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ โดยคัดเลือกเกษตรกรและเกษตรกรแปลงใหญ่ลงทะเบียนกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อกระจายสินค้าสู่ตลาดปลายทางเป้าหมาย 2,000 ตัน ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ค่าขนส่งสินค้าเกษตรเฉพาะผักและผลไม้สด กิโลกรัมละ 8 บาท ภายใต้เงื่อนไขเกษตรกรต้องสมัครเป็นสมาชิกจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบ Thailandpostmart.com และเมื่อสมัครต้องใส่โค้ด : กรมส่งเสริมการเกษตร และต้องได้รับการอนุมัติให้ขายออนไลน์บน Platform Thailandpostmart.com นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้เตรียมเปิดเว็บไซต์ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ภายใต้ชื่อ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com” ซึ่งจะมีหมวดหมู่สินค้าจากทั่วประเทศให้เลือกซื้อ 9 หมวดหมู่ ได้แก่ ผัก, ผลไม้, ไม้ดอกไม้ประดับ, ข้าวและธัญพืช, อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม, สมุนไพรและเครื่องสำอาง, ผ้าและเครื่องแต่งกาย, หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และอื่นๆ โดยจะเริ่มเปิดตัวทดสอบระบบในวันที่ 10 เมษายน 2563 นี้

# กรอง27ล.คนจบสัปดาห์หน้า คลังเปิดอุทธรณ์สิทธิรับ5พัน

**กรุงเทพธุรกิจ • คลังเตรียมเปิดกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์** รับเงินเยียวยาอุทธรณ์สิทธิ หลังคัดกรองทั้ง 27 ล้านคนแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้า ยันระบบคัดกรอง มีมาตรฐานตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ ขณะที่ยอดจ่าย เงินเยียวยาจะขยับรวมเป็น 2.5 ล้านคนในวันพุธนี้ ขณะที่ “บอริตสลาก” เตรียมพิจารณาเลื่อน ออกรางวัลสลากอีกครั้ง จาก 2 พ.ค.เป็น 16 พ.ค. หลังโควิด-19 ยังกระทบยอดขาย

นายลวรณ แสงสนิท โฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยวานนี้(13 เม.ย.)ว่า กระทรวงการคลังกำลังเร่ง คัดกรองสิทธิผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากรัฐบาล จำนวนประมาณ 27 ล้านคนให้เสร็จ ภายใต้อุปกรณ์ หลังจากนั้นก็เปิดให้กลุ่มที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ได้เข้าอุทธรณ์

“ขณะนี้ เราได้รับทราบข้อมูลที่มีการวิพากษ์ วิเคราะห์ในโลกออนไลน์ ทั้งในกรณีระบุว่าไม่ได้เป็น เกษตรกร แล้วระบุว่าเกษตรกร รวมถึงกรณีอื่นๆ ขอให้เตรียมข้อมูลไว้เพื่อประกอบการยื่นอุทธรณ์ ทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ทั้งนี้ ล่าสุดมีตัวเลขกว่า 5 ล้านคนที่ถูกตัดสิทธิ”

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวอีกว่า โดยระบบ การตรวจสอบของกระทรวงการคลังผ่านระบบ AI นั้น ไม่ได้มีข้อผิดพลาดแน่นอน ซึ่งกระทรวงการคลัง ไม่ได้กำหนดว่า ใครจะเป็นเกษตรกร เป็นเจ้าของ กิจการ หรือเป็นนักศึกษา เพื่อไม่ให้เงินเยียวยา

อ่านต่อหน้า 19

▶ ต่อจากหน้า 12

## กรอง

แต่เป็นเพราะระบบตรวจสอบเจอ ในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น ยืนยันว่าระบบที่วางไว้นั้น มีมาตรฐาน และพร้อมเปิดให้กลุ่ม คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ อุทธรณ์ผลการ พิจารณา

“ผู้ที่ AI แจ้งว่าเป็นเกษตรกร แม้เจ้าตัวจะบอกว่า ไม่ได้ไปลง ทะเบียนไว้ แต่หัวหน้าครอบครัว เป็นคนไปลงทะเบียนไว้กับกระทรวง

เกษตรฯ โดยระบุรายละเอียดสมาชิก ในครอบครัว ดังนั้น มีความเป็นไปได้ว่า ลูกอยู่ในอาชีพอิสระ แต่พ่อ ไปลงทะเบียนไว้ แต่ลูกอาจจะไม่ทราบ กรณีนี้กำลังดูว่ามีทางออก ในการช่วยเหลืออย่างไร เช่น ไปเอา ชื่อออกจากครอบครัวเกษตรกรได้หรือไม่ คงต้องหารือกับกระทรวง เกษตรฯ ก่อน”

ส่วนที่ระบุว่า เป็นเจ้าของ กิจการ เช่น ร้านเสริมสวย ร้าน ขายสินค้าในตลาด แต่ไม่ได้รับการ ช่วยเหลือ เพราะถูกระบบระบุว่า เป็นเจ้าของกิจการนั้น เราพบว่า กลุ่มนี้มีรายได้สูงมากเกินร้านค้า รายย่อยทั่วไป และมีรายได้สูงกว่า แรงงานปกติ ระบบจึงประเมิน ว่าเป็นเจ้าของกิจการ ให้สามารถ ไปขอความช่วยเหลือด้านอื่น เช่น ด้านภาษีกับกรมสรรพากร สินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ(ซอฟท์โลน)จากธนาคาร ทั่วไป อย่างไรก็ตาม หากมั่นใจว่า เป็นลูกจ้าง และร้านค้ารายย่อย ให้ ยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้

สำหรับภาคเทคโนโลยีหนังสือ แล้วไม่ได้รับเงินเยียวยานั้น กระทรวง การคลังอิงฐานข้อมูลกับกระทรวง ศึกษาธิการขณะนี้กำลังพิจารณาว่า กรณีนี้ศึกษาเรียนภาคค่ำ หรือ เสาร์อาทิตย์ ทำงานเป็นหลัก และ แบ่งเวลามาเรียนนั้นจะช่วยเหลือ ได้อย่างไร

### จ่ายเยียวยาวันละ 3 แสนคน

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าว อีกว่า สำหรับการจ่ายเงินเยียวยานั้น ตั้งแต่วันที่ 13 -15 เม.ย.กระทรวง การคลังจะจ่ายเงินให้กลุ่มที่ ผ่านเกณฑ์ วันละกว่า 3 แสนคน เมื่อรวมของเดิมที่ผ่านเกณฑ์และ จ่ายไปแล้วกว่า 1.4 ล้านคน รวม

เป็นคนรับเงินในมาตรการประมาณ 2.4-2.5 ล้านคนที่เหลือพยายามเร่ง พิจารณาให้จบโดยเร็ว เพราะเข้าใจ ว่าผู้ที่เดือดร้อนต้องการเงินไปใช้ จ่ายในชีวิตประจำวัน

ส่วนข้อเสนอในการเมืองเสนอ ให้เปลี่ยนเกณฑ์ลงทะเบียนอายุ ตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รายได้เกิน 1 แสน บาทนั้น ตามเกณฑ์ที่ลงทะเบียน ในขณะนั้นกำหนดอายุ 18 ปีขึ้นไป และสามารถลงได้ทุกรายได้ ดังนั้น รายได้เกิน 1 แสนบาท หรือราย ได้เกิน 1 ล้านบาท สามารถมาลง ทะเบียนได้ กระทรวงการคลังไม่ ได้ห้ามไว้ ซึ่งเท่าที่จ่ายเงินเยียวยา ไป มีแรงงานอายุ 18 ปีขึ้นไป รวม ถึงรายได้เกินกว่า 1 แสนบาทอยู่ ด้วย ดังนั้นกระทรวงการคลังคง ไม่ปรับเกณฑ์อะไร เพราะขณะนี้ การลงทะเบียนและการจ่ายเงิน เยียวยาเริ่มไปแล้ว

### รับคำร้องผู้ไม่ผ่านเกณฑ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวง การคลังมีการมีตั้งโต๊ะเพื่อรับ ใบ คำร้องผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือมีประสพ ปัญหาในเรื่องข้อมูลที่ต้องแสดง เพิ่มเติม ในมาตรการเยียวยาผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ลงทะเบียน ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงินเยียวยา โดยจะมีเอกสาร ให้กรอก พร้อมให้ระบุถึงความ ประสงค์ที่ต้องการร้องเรียน

ทั้งนี้เอกสารที่ผู้ลงทะเบียน ฝากออกทั้งหมดนั้นจะถูกส่งไปยัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาอีกครั้ง

ขณะเดียวกันนายอานวย กลินอยู่ ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลาก ประเทศไทย และกลุ่มผู้ค้าสลาก ได้ เดินทางเข้ายื่นหนังสือที่สำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล กระทรวงการ คลัง และกรมสรรพสามิต เพื่อขอ เลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นวันที่ 16 พ.ค.63 จากเดิม คณะ กรรมการสำนักงานสลากกินแบ่ง



# กรุงเทพธุรกิจ

Krungthep Turakij  
Circulation: 160,000  
Ad Rate: 1,400

Section: First Section/การเมือง

วันที่: อังคาร 14 เมษายน 2563

ปีที่: 33

ฉบับที่: 11527

หน้า: 12(ล่างซ้าย), 9

Col.Inch: 61.38

Ad Value: 85,932

PRValue (x3): 257,796

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กรอง27ล.คนจบสัปดาห์หน้า คลังเปิดอุทธรณ์สิทธิรับ5พัน

รัฐบาล มีมติให้เลื่อนการออกสลาก  
ครั้งหนึ่งแล้วจากเดิมวันที่ 1 เม.ย.63  
เป็นวันที่ 2 พ.ค.63

## จ่อเลื่อนออกสลากเป็น16 พ.ค.

ด้านนายพชร อนันตศิลป์  
อธิบดีกรมสรรพสามิต ในฐานะ  
คณะกรรมการสำนักงานสลาก  
กินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยว่า ในวันที่  
15 เม.ย.นี้ จะมีการประชุมคณะ  
กรรมการสำนักงานสลากกินแบ่ง  
รัฐบาล ซึ่งจะนำเรื่องการเลื่อน  
ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่  
สมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากแห่ง  
ประเทศไทยมาพิจารณาด้วยว่า  
มีความเหมาะสมหรือไม่ หาก  
เลื่อนออกไปและจะส่งผลกระทบต่อ  
อย่างไรบ้างซึ่งเรื่องนี้จะต้องให้คณะ  
กรรมการช่วยพิจารณา

นายอำนาจ กล่าวอีกว่า การขอ  
เลื่อนการออกรางวัลสลากครั้งที่ 2 นี้  
เป็นเพราะสถานการณ์การแพร่  
ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่  
(โควิด-19)ยังรุนแรง รวมทั้ง  
มาตรการต่างๆ ของหน่วยงานรัฐที่  
เข้มข้นมากขึ้น มีการปิดการเข้าออก  
พื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำให้ไม่มี  
คนออกจากบ้านและการประกาศ  
เคอร์ฟิวตั้งแต่ 22.00- 04.00น. จนถึง  
วันที่ 30 เม.ย.นี้ ทำให้ผู้ค้าสลาก  
ไม่สามารถออกไปขายสลากได้  
อย่างสะดวก ส่งผลให้ปัจจุบันขาย  
สลากออกไปได้เพียง 10% เท่านั้น

ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหานี้  
ร่วมสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลาก  
ประเทศไทยจึงขอให้คณะกรรมการ  
สลากกินแบ่งรัฐบาล พิจารณาเลื่อนการ  
ออกสลาก จากวันที่ 2 พ.ค.63 ออกไป  
เป็นวันที่ 16 พ.ค.63 เพื่อให้ผู้ค้า  
สลากมีเวลาในการขายสลากมากขึ้น

# ไม่ปล่อยเชื่อเน่าลาม

รัฐบาลพร้อมดูแลทุกกลุ่มที่จำเป็นต้องดูแลเพราะวิกฤติโควิด-19 กระทบ ไม่ใช่จะดูแลเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด หากมีกลุ่มที่จะดูแลต่อไปก็จะทำและได้จัดเตรียมงบประมาณไว้ เช่น เตรียมออกพระราชกำหนดการกู้เงินมารองรับการแก้ปัญหาอย่างเพียงพอและเป็นระบบ

นี่คือข้อความ “เน้นย้ำ” จาก “ขุนคลัง” นายอดิศัย สวณายน รมว.คลัง ที่ฝากสื่อสารผ่าน “ทีมข่าวการเมืองไทยรัฐ” ถึงประชาชนที่กำลัง “ลุ้น” รอการจ่ายเงิน 5 พันบาทช่วยเหลือจากรัฐบาล

ท่ามกลางสถานการณ์เสี่ยงอื้ออึ้งจากพวกที่ยังไม่ได้เงินโอนเข้าบัญชี

ในจังหวะฝ่ายค้านพรรคก้าวไกล พรรคเพื่อไทยก็ได้เปลี่ยนเร้าตีกรรไกรมรดกแห่งของผู้คนในสังคมด้วยการไล่บี้โลงทีมของ “ลุงตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม ให้รีบคุยถั่วแจกเงินชาวบ้านแบบหว่านปูลมไปเลยไม่ต้องรอระบบ “เอไอ” ที่ติดๆขัดๆ

ยูให้จัดหนักเอาใจกองเชียร์ แบบพวกที่ไม่ต้องรับผิดชอบผลทางกฎหมาย

แต่แน่นอนงานนี้ทีม “ลุงตู่” คงไม่บ้าจี้ตาม เพราะพลาดไปรัฐบาลนั้นแหละที่มีสิทธิ์เสี่ยงคุกเสี่ยงตะรางเพราะเงินของแผ่นดินต้องมีงบประมาณ จะใช้แบบมั่วๆตามอำเภอใจไม่ได้

สรุปเบื้องต้น ณ ตอนนี้ การจ่ายเงิน 5 พันบาทให้กลุ่มลูกจ้างและผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ตกงาน จำนวน 3 เดือนก่อน และอาจยืดได้ถึง 6 เดือนตามสถานการณ์ระบาดไวรัสจะยุติ โดยยึดฐานข้อมูลจากกลุ่มที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรฯ และการเสียภาษีเป็นหลักก่อน

โดยไม่ให้ซ้ำซ้อนกับพวกที่ได้รับจากกองทุนประกันสังคม

ขณะเดียวกันในส่วนองเกษตรกรที่มีฐานข้อมูลอยู่กับ ธ.ก.ส. ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยรอความชัดเจนจากมติครม. จากนั้นถึงจะค่อยได้พิจารณาพวกที่อยู่นอกข่ายฐานข้อมูลต้องเข้าใจประเทศไทยยังไม่มีระบบ “บิ๊งค์ด้า” ฐานข้อมูลที่สมบูรณ์เป๊ะๆ ก็ต้องแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าเอาตัวรอดกันไปแบบไทยๆ ในสภาพที่แยกันหมดเป็นวิกฤตการณ์ฉุกเฉินของโลกที่ไม่เคยพบเจอมา

แต่ที่แน่ๆ มาไวดตามนัดจริงๆ แลตัวเลข 1.9 ล้านล้านยังลอยๆ

กับเสียงทักตักคลอตักทางของขบวนการต่อต้านคอร์รัปชันที่ออกมาขู่ตีกันรัฐบาลให้ใช้เงินกู้จำนวนมากเป็นประวัติศาสตร์ ในการแก้วิกฤติโรคระบาดอย่างโปร่งใส ไร้ทุจริต

และนั่นก็ประกันด้วยเครดิตที่ไม่ธรรมดาเหมือนกัน

โดยต้นทุนหน้าตัดส่วนตัวของ พล.อ.ประยุทธ์ที่สังคมเชื่อใจความโปร่งใส รวมถึงหัวทอกในแผนการดัน พ.ร.ก.กู้เศรษฐกิจโควิด อย่างนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ



ประยุทธ์

อุตตม

มือเศรษฐกิจ ที่อยู่มาตั้งแต่ยุครัฐบาล "ทักษิณ" จนถึงรัฐบาล "ประยุทธ์" ไม่เคยมีปมต่างพร้อย

"ขุนคลัง" อย่างนายอุตตมก็เป็นมือวิชาการตั้งใจทำงานนอกห้อง ไม่ประสาครการเมือง รวมไปถึงนายวิโรท สันติประภพ ผู้ว่าการ สปท. ก็บ่งบอกยี่ห้อมด้วย "นามสกุล"

ที่มกุมทรัพย์ 1.9 ล้านล้านบาท ล้วนแต่อยู่ในข่าย "มือสะอาด" ไม่ยอมพลาดเอาเครดิตที่สั่งสมมาเดิมพันกับการกิจประวัติศาสตร์ประเทศไทยแน่

และก็อย่างที่เห็น "ลุงตู่" มาแนวตั้งการ์ดสูง กับการลงนามในคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 9/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ

เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่สุดสำหรับการป้องกันควบคุมหรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 33 คน

โดยล่าสุดได้เพิ่มรายชื่อบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการชุดดังกล่าวเพื่อบูรณาการงานให้มีความเรียบร้อยและคล่องตัว

อย่างไรก็ตามในสถานการณ์การบริหารของกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านมาก็มีปมปัญหาทำให้อุปสรรคทางการแพทย์ขาดแคลน จนคนนอกต้องบริจาคช่วย โรงพยาบาล

นั่นไม่เท่ากับมีเรื่องฉาวการทุจริตนำเข้าสู่ชุดตรวจโควิด-19 ด้วยการกักใบอนุญาต ฝากหัวคิว ถึงขั้นมีการยื่นร้องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ต่อเนื่องเกี่ยวกับกระทรวงพาณิชย์ที่มีปัญหาต่อทุจริตกักตุนหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์

และที่กำลังถูกเขี่ยปมกลิ่นเหม็นแฉาวๆกลองหลอด ว่าด้วยการปล่อยไฟเขียวองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเอา "ประมาณสะสมจ่ายขาด" มาจัดซื้อจัดจ้างแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 แบบฉุกเฉิน โดยไม่ต้องเน้นวิธีงบประมาณ ไม่ต้องผ่านอีอีอีกัน ขึ้นโปรเจกต์ช่วยชาวบ้านแลก "ตั้งค์ทอน"

นั่นเป็นที่มาของแอลกอฮอล์ขวดไม่ถึง ลิตร 450 บาท จากต้นทุนลิตรละ 40-50 บาท

เชื่อว่าถึงหู "บิ๊กตู่" ต้องรีบสกัด ไม่ปล่อยเชื้อลามเน่าบฯ พื้นที่โควิด 1.9 ล้านล้านแน่.

ทีมข่าวการเมือง รายงาน

# ไวรัส'คุกคามผลิตอาหารสัตว์ลด5-10%

**กรุงเทพธุรกิจ ● "โควิด" ทำการบริโภค**  
ลด ส่งผลยอดผลิตปศุสัตว์หด ทำอุตสาหกรรม  
อาหารสัตว์ปีนี้ร่วง 5-10% รับผล  
ระเบียนการค้าเข้มงวดท่ามกลางปัจจัย  
เศรษฐกิจซบเซาออกยังไม่ฟื้น

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล  
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย  
เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคโควิด-19  
ส่งผลให้การบริโภคทั้งในและต่างประเทศ  
ปรับตัวลดลง ภาคการผลิตสินค้า  
ปศุสัตว์จึงต้องปรับลดตามไปด้วย  
คาดว่าผลผลิตในปีนี้จะลดลงประมาณ  
5-10% ดังนั้นการผลิตอาหารสัตว์ต้องลด  
ปริมาณตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้ง  
การปรับลดราคา ซึ่งในส่วนของกุ้งได้  
ประมาณการไปแล้วเฉลี่ยกระสอบละ 20  
บาท ส่วนสินค้าอื่นๆ คาดว่าแต่ละบริษัท  
จะพิจารณาตามความเหมาะสม

"การระบาดของโควิดสำหรับ  
ประเทศไทยคาดว่า 2-3 เดือนนี้อาจ  
จะเห็นทิศทางที่รับมือได้ และอาจจะ  
ส่งผลให้การบริโภคภายในประเทศ  
กลับมา แต่จะไม่มากเพราะรายได้แต่ละ

คนไม่เท่าเดิม ในขณะที่การส่งออกจะ  
ยังไม่ฟื้นเพราะสถานการณ์โควิดจะ  
แยกว่าไทย"

ความหวังที่คาดว่าปีหน้าเศรษฐกิจ  
จะเริ่มดีขึ้นมากที่สุดคือจะกลับมาเท่าเดิม  
ช่วงก่อนเกิดโควิดที่จีนและจะไม่มากไป  
กว่านี้ ในขณะที่การส่งออกจะเข้มงวด  
เรื่องความปลอดภัยมากขึ้น วิกฤติความ  
เป็นอยู่ของผู้บริโภคจะเปลี่ยนไป การ  
กินอาหารนอกบ้านจะลดลง การเลือก  
ซื้อสินค้าจะให้ความสำคัญด้านบรรจุ  
ภัณฑ์ ความปลอดภัยและเป็นมิตรกับ  
สิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

ดังนั้นผู้ประกอบการของไทยต้อง  
ปรับตัว ในขณะที่กระทรวงเกษตรและ  
สหกรณ์ และสำนักงานคณะกรรมการ  
อาหารและยา(อย.) ต้องผลักดันเรื่อง  
ฟู้ดเซฟตี้ให้เร็วขึ้น จากปัจจุบันที่แม้จะ  
ทำอยู่แต่ยังช้า รัฐบาลต้องใส่ใจเรื่อง  
สิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเนื่องจากสาเหตุ  
ของโควิด-19 สันนิษฐานว่ามาจาก  
สิ่งแวดล้อม

"ทุกประเทศคาดว่าจะมีกฎระเบียบ

ออกมาเช่นเดียวกับไทย รัฐบาลต้อง  
วางแผนจัดการสิ่งแวดล้อม ออกกฎ  
ระเบียบที่เข้มงวดด้านความปลอดภัยของ  
อาหาร จากปัจจุบันที่ขยับตัวได้ช้ามาก  
การรับรองมาตรฐาน การตรวจสอบ  
ต้องรัดกุมและรวดเร็ว เพื่อสร้างความ  
เชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค"

สำหรับ ปี 2563 สมาคมผู้ผลิต  
อาหารสัตว์คาดว่าภาคปศุสัตว์ของไทย  
จะมีความต้องการอาหารสัตว์รวม 20.3  
ล้านตัน แบ่งเป็นอาหารไก่เนื้อ 7.3 ล้านตัน  
ไก่ฟอส-แม่พันธุ์ 9.1 แสนตัน ไก่ไข่เล็ก  
รุ่น 7.9 หมื่นตัน ไก่ไข่ให้ไข่ 2.27 ล้านตัน  
ไก่ไข่ฟอส-แม่พันธุ์ 2.2 หมื่นตัน หมูขุน 5.3  
ล้านตัน หมูพันธุ์ 6.3 แสนตัน เป็ดเนื้อ  
3.4 แสนตัน เป็ดพันธุ์ 2.5 หมื่นตัน

เป็ดไข่ (ฟาร์ม) 3.4 แสนตัน ไก่ชน  
1 แสนตัน กุ้ง 4.9 แสนตัน และปลา  
5.4 แสนตัน โดยการผลิตอาหารสัตว์  
ทั้งหมดคาดว่าจะใช้วัตถุดิบเป็นปลาป่น  
7.93 แสนตัน กากถั่วเหลือง 4.88  
ล้านตัน ข้าวโพด 8.5 ล้านตัน และปลายข้าว  
1.7 ล้านตัน

# ยัน'เอไอ'ไม่มั่วปมเกษตรกร คลังโต้ตัดสิทธิ

## เปิดทางอุทธรณ์รับ5พัน ล้นกู่ล้านล้านในประเทศ ถูกแจก9ล.ครัวเรือนวันนี้

'อุตตม'นัดถกหารือตัวเลขแจกเงินเกษตรกรวันนี้ คลัง  
เปิดให้ผู้ลงทะเบียนรับเงิน 5 พันบาท ไม่ผ่านเกณฑ์  
ครั้งแรกกว่า 5 ล้านคนยื่นอุทธรณ์ ผอ.สำนักงาน  
เศรษฐกิจการคลังแจงวุ่น'เอไอ'ไม่มั่ว (อ่านต่อหน้า 8)

ต่อจากหน้า 1

### คลังโต้ตัดสิทธิ

#### คลังเปิดยื่นอุทธรณ์5พันสัปดาห์หน้า

เมื่อวันที่ 13 เมษายน นายลวรณ แสงสนิท  
โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีการเริ่มแจก  
เงินเยียวยา 5 พันบาท ที่มีหลายคนที่ลงทะเบียน  
และโดนตัดสิทธิเนื่องจากคุณสมบัติไม่ผ่าน ทั้ง  
เป็นเกษตรกร นักศึกษา เจ้าของกิจการ แต่ผู้ลงทะเบียน  
ยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง  
ว่า กระทรวงการคลังกำลังเร่งตรวจสอบผู้ลงทะเบียน  
รับเงินเยียวยา 5 พันบาทเสร็จภายใน  
สัปดาห์นี้ ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนจำนวน 27 ล้านคน  
มีชื่อย่อเล็กกว่า 7 แสนคน หลังจากนั้นเปิดให้  
กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์ล่าสุดซึ่งมีตัวเลขกว่า 5 ล้าน  
คนยื่นอุทธรณ์ ผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดย  
มีการเพิ่มปุ่มให้อุทธรณ์ได้ "ขณะนี้รับทราบข้อมูล  
วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ทั้งในกรณีระบุว่าไม่  
เป็นเกษตรกรแล้วตัดทิ้ง รวมถึงกรณีถูกระบุว่าเป็น  
ผู้ประกอบการ ขอให้เตรียมข้อมูลไว้ เพื่อประกอบการ  
ยื่นอุทธรณ์" นายลวรณกล่าว

นายลวรณกล่าวว่า กรณีเกษตรกร แม่เจ้าตัว

บอกว่าไม่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่ในการลงทะเบียน  
ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หัวหน้าครอบครัวเป็นคนไปลงทะเบียน และจะ  
ระบุรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว เช่นมีสมาชิก  
ในครอบครัวกี่คน เป็นใครบ้าง และสมาชิกใน  
ครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรกรรมมีกี่คนคือ  
ใครบ้าง ซึ่งในการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  
ที่กระทรวงการคลังพิจารณานั้นช่วยเป็นรายครัว  
เรือน ดังนั้นมีความเป็นไปได้ว่าลูกอยู่ในอาชีพ  
อิสระ แต่พอไปลงทะเบียนไว้ แต่ลูกอาจจะไม่ทราบ  
กรณีนี้กำลังดูว่ามีทางออกในการช่วยเหลืออย่างไร  
เช่น ไปเอาชื่อออกจากครอบครัวเกษตรกรได้หรือไม่  
คงต้องหารือกับกระทรวงเกษตรฯ ก่อน

#### ยันเอไอไม่มั่วตัดเกณฑ์รับเงิน

นายลวรณกล่าวต่อว่า สำหรับมัคคุเทศก์ เรียน  
หนังสือแล้วไม่ได้รับเงินเยียวยานั้น กระทรวงการ  
คลังอิงฐานข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการ ขณะนี้  
กำลังพิจารณาว่ากรณีนักศึกษาเรียนภาคค่ำ หรือ  
เสาร์-อาทิตย์ ทำงานเป็นหลัก และแบ่งเวลามา  
เรียนนั้นจะช่วยเหลืออย่างไร ส่วนที่ระบุว่า  
เจ้าของกิจการ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านขายสินค้า  
ในตลาด แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะถูกระบุ  
ว่าเป็นเจ้าของกิจการนั้น พบว่ากลุ่มนี้มีรายได้สูง  
มากเกินร้านค้ารายย่อยทั่วไป และมีรายได้สูง

กว่าแรงงานปกติ ระบบจึงประเมินว่าเป็นเจ้าของ  
กิจการ สามารถไปขอความช่วยเหลือด้านอื่น  
เช่น ด้านภาษีกับกรมสรรพากร สิ้นเชื่อดอกเบี้ยต่ำ  
(ซอฟต์แวร์) จากธนาคารทั่วไป อย่างไรก็ตาม หาก  
มั่นใจว่าเป็นลูกจ้าง และร้านค้ารายย่อย ให้ยื่น  
อุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้

"ยืนยันว่าระบบการตรวจสอบของกระทรวง  
การคลัง ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ได้มีว้อย่างแน่นอน  
กระทรวงการคลังไม่ได้ไปกำหนดว่าใครจะเป็น  
เกษตรกร เป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นนักศึกษา  
เพื่อไม่ให้เงินเยียวยา แต่เป็นเพราะระบบตรวจสอบ  
เจอในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น  
ยืนยันว่าระบบที่วางไว้ไม่มีมาตรฐาน และพร้อม  
เปิดให้กลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์อุทธรณ์ผลการ  
พิจารณา" นายลวรณกล่าว

#### จ่าย3วันอีก1ล้านคน-เร่งปิดจ๊อบ

นายลวรณกล่าวว่า ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13  
เมษายน กระทรวงการคลังจ่ายเงินให้กลุ่มที่ผ่าน  
เกณฑ์วันละกว่า 3 แสนคน ขณะนี้ตัวเลขการจ่าย  
เงินถึงวันที่ 15 เมษายน คาดว่าใน 3 วันดังกล่าว  
สูงกว่าระดับ 1 ล้านคน เมื่อรวมของเดิมที่ผ่าน  
เกณฑ์และจ่ายไปแล้วกว่า 1.4 ล้านคน รวมเป็น  
คนรับเงินในมาตรการ 2.4-2.5 ล้านคน ที่เหลือ  
พยายามเร่งพิจารณาให้จบโดยเร็ว เพราะเข้าใจ  
ว่าผู้ที่เดือดร้อนต้องการเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน  
"ขณะนี้กระทรวงการคลังพยายามเร่งตรวจสอบ  
ผู้ลงทะเบียนให้จบ พยายามทำให้จบภายใน  
สัปดาห์นี้ เพื่อจะได้เปิดอุทธรณ์สำหรับกลุ่มที่ไม่  
ผ่านเกณฑ์สัปดาห์หน้า" นายลวรณกล่าว

#### ไม่มีคัทอายุ18ปีรายได้เกินแสน

นายลวรณกล่าวถึงกรณีข้อเสนอการเมือง  
เสนอให้เปลี่ยนเกณฑ์ลงทะเบียนอายุตั้งแต่ 18 ปี  
รายได้เกิน 1 แสนบาทว่า ตามเกณฑ์ที่ลงทะเบียน  
ในขณะนี้กำหนดอายุ 18 ปีขึ้นไป และสามารถลงทะเบียน  
ได้ทุกรายได้ ดังนั้นรายได้เกิน 1 แสน  
บาท หรือรายได้เกิน 1 ล้านบาท สามารถลงทะเบียน  
ได้ กระทรวงการคลังไม่ได้ห้ามไว้ ซึ่งเท่า

ที่จ่ายเงินเยียวยาไป มีแรงงานอายุ 18 ปีขึ้นไป รวมถึงรายได้เกินกว่า 1 แสนบาทอยู่ด้วย ดังนั้น กระทรวงการคลังคงไม่ปรับเกณฑ์อะไร เพราะขณะนี้การลงทะเบียนและการจ่ายเงินเยียวยาเริ่มไปแล้ว

## หารือแจกเงินเกษตรกร14เม.ย.

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า ในวันที่ 14 เมษายน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นัดหารือกับ รมว.การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานอ้อย และน้ำตาลทราย และกรยางค์แห่งประเทศไทย (กยท.) ถึงตัวเลขเกษตรกรที่จะรับเงินแจกจากรัฐบาล เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยนำเงินมาจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งต้องมาดูตัวเลขทั้งหมด เช่น เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้มีจำนวนเท่าใด จากก่อนหน้านั้นประเมินไว้ไม่เกิน 9 ล้านคน และต้องดูว่าข้อมูลที่มีอยู่นั้นต้องอัปเดต

เพิ่มเติมหรือไม่ หลังจากที่ได้ตัวเลขเกษตรกรจะมากว่าควรให้เงินเท่าไร เพราะเงินที่จะใช้ได้อยู่ในวงเงิน 6 แสนล้านบาทเป็นเงินสำหรับเยียวยาและด้านสาธารณสุข ดังนั้นถ้าแจกเกษตรกรมากไปจะทำให้สัดส่วนเงินด้านอื่นลดลง เดิมที่เคยคิดว่าจะให้เท่ากับแรงงานอิสระคือไม่เกิน 15,000 บาท แต่ต้องมาดูกันอีกครั้ง

## บุกคลังร้องไม่ผ่านเกณฑ์เยียวยา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงการคลัง ว่าวันเดียวกัน กระทรวงการคลังได้ตั้งโต๊ะเพื่อรับใบคำร้องผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือประสบปัญหาในมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เพื่อรับเงิน 5 พันบาท ถือเป็นภารกิจที่ตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นทางการครั้งแรก หลังจากก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 2 สัปดาห์มีประชาชนทยอยมาที่กระทรวงการคลังเพื่อร้องเรียนเรื่องดังกล่าววันละประมาณ 100-200 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการอาชีพรับจ้าง แท็กซี่ วินมอเตอร์ไซด์ ซึ่งถูกระบุว่าเป็นเกษตรกร โดยต้องการให้กระทรวงการคลังตรวจสอบข้อมูลใหม่ ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ให้ผู้ร้องเรียนกรอกแบบคำขอ พร้อมให้ระบุถึงความประสงค์ที่ต้องการร้องเรียน ซึ่งข้อมูลจะถูกส่งไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาอีกครั้ง สำหรับวันเดียวกันนี้ มีผู้เดินทางมาร้องเรียนประมาณ 200 คน

## สบน.ลั่นกู้1ล้านล.ในประเทศ

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กล่าวว่า ในการกู้เงิน ตาม พ.ร.ก. 1 ล้านล้านบาท เพื่อนำมาเยียวยาเศรษฐกิจช่วงโควิด-19 นั้น คงต้องรอให้

พ.ร.ก.ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา ก่อนจึงสามารถเริ่มกู้เงินได้ ซึ่ง สบน.เตรียมพร้อมการกู้เงินไว้หลายแนวทาง ทั้งการกู้เงินในประเทศ และต่างประเทศ แต่จะเน้นแหล่งเงินกู้ในประเทศก่อน เช่น ออกพันธบัตรระดมเงินจากนักลงทุน ออกพันธบัตรออมทรัพย์ให้ประชาชนช่วยซื้อ กู้เงินระยะสั้นกับแบงก์ต่างๆ นอกจากนี้ ในการกู้เงินเปิดช่องเรื่องกู้ต่างประเทศด้วย แต่คิดว่าไม่มากเพราะเน้นในประเทศก่อน

นางแพตริเซียกล่าวว่า การกู้เงินจะดูตามความต้องการใช้เงิน หน่วยงานต่างๆ ต้องเสนอโครงการเข้ามาให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ เพื่อนำเสนอ ครม.ก่อนจึงจะกู้เงินได้ ซึ่งในการกู้เงินมีทั้งระยะสั้น กลาง และยาว แผนการกู้เงินจะเปิดเผยได้ต่อเมื่อ พ.ร.ก.ประกาศบังคับใช้แล้ว สามารถใช้ได้ทุกเครื่องมือ และปรับเปลี่ยนได้ตามตลาด และต้องดูว่าช่วงนั้นกู้แบบไหนถึงจะเหมาะสม ดังนั้นออกชัดเจนไม่ได้และคงไม่เหมาะสมหาก สบน.จะพูดไปก่อน พ.ร.ก.จะออกมา ซึ่งการกู้เงินดูตามความต้องการใช้เงิน ไม่ถูกมากองไว้ทั้ง 1 ล้านล้านบาท มีระยะเวลาเงินระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน คือจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ซึ่ง สบน.จะทยอยกู้จนครบวงเงิน หรือครบกับโครงการที่ต้องการใช้

## ศักดิ์สยามให้นโยบายผู้ว่าการรฟท.

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังนายนิรุฒ มณีพันธ์ ว่าที่ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) คนใหม่ เข้าพบ ว่า หลักในการทำงานที่ให้นโยบายกับผู้ว่าการ รฟท.คนใหม่คือ ให้ทำงานสานต่อโครงการที่รัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ดำเนินการอยู่ ตามเป้าหมายด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส รวมทั้งให้เร่งรัดการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึงให้มีการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ร่วมงาน พนักงาน รฟท.แบบหลายทุกข้อจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพ ไร้ปัญหา หรือให้เก็ดยุติที่สุด ที่สำคัญการทำงานต้องอยู่บนพื้นฐานระเบียบข้อกฎหมายเป็นหลักสำคัญ

นายนิรุฒกล่าวว่า ขณะนี้ ครม.ได้มีมติแต่งตั้งตนให้เข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ รฟท.คนใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือรอเซ็นสัญญา คาดว่าน่าจะภายในสัปดาห์นี้ หรืออย่างช้าสัปดาห์หน้า โดยงานแรกคือจะขอพบพนักงาน รฟท. และสหภาพ รฟท.ก่อน เพื่อทำความรู้จักกันและเข้าใจสิ่งที่จะเข้ามาทำงานร่วมด้วย โดยเป้าหมายแรกที่สำคัญคือ การเข้ามาดูแลปรับปรุงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ที่พนักงาน รฟท.ควรจะได้รับ เพื่อให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากพนักงานถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะผลักดันรถไฟไทยให้เดินหน้าต่อไปได้ และเป็นตัวจักรสำคัญในการหารายได้บริการการคมนาคมขนส่งคนทุกประเภททั่วประเทศ

นายนิรุฒกล่าวว่า นอกจากนั้น จะเข้ามาดูแลในเรื่องของการแก้ไขปัญหา ลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างจริงจัง พร้อมจัดสุขอนามัยที่ดีให้กับพนักงานเพิ่มขึ้น ในส่วนของการให้บริการในช่วงที่มีโควิด-19 แพร่ระบาด จะต้องจัดขบวนรถให้บริการเท่าที่จำเป็น จะไม่หยุดให้บริการ

## เดินหน้าบึกโปรเจกต์-แผนฟื้นฟู

นายนิรุฒกล่าวว่า ส่วนการสานงานต่อในโครงการขนาดใหญ่ต่างๆ ที่ รฟท.ดำเนินการอยู่ ไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟทางคู่, รถไฟฟ้าสายสีแดง และรถไฟฟ้ามหานครเชื่อมสนามบินนั้น จะยังคงเดินหน้าสานต่องานเดิมที่มีให้เป็นไปตามเป้าหมายนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม "ไม่ได้รู้สึกหนักใจกับปัญหาภาวะขาดทุน เนื่องจากเป้าหมายในการทำงานต้องการเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว โดยขอเวลาศึกษารายละเอียดงานทั้งแผนฟื้นฟูเพื่อให้พ้นจากปัญหาการขาดทุนสะสมกว่า 1 แสนล้านบาท ซึ่งหลังจากลงนามในสัญญาจ้างกลางเดือนเมษายนนี้ก็จะเริ่มงานทันที" นายนิรุฒกล่าว

รายงานข่าวจาก รฟท.แจ้งว่า สำหรับโครงการสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินงาน แบ่งเป็นโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง ได้แก่ รถไฟฟ้าทางคู่ ระยะที่ 1 จำนวน 7 โครงการ, รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา), โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา, รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงบางซื่อ-รังสิต และงานเดินรถ และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โครงการที่เตรียมเปิดประมูลและผลักดันให้ ครม.เห็นชอบ ได้แก่ รถไฟชานเมืองสายสีแดง 4 ช่วง คือ ช่วงรังสิต-ม.ธรรมศาสตร์ รังสิต, ช่วงตลิ่งชัน-ศาลายา, ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช, ช่วงบางซื่อ-หัวลำโพง และบางซื่อ-หัวหมาก โครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ 2 โครงการ คือ ช่วงเด่นชัย-เชียงรายได้ และช่วงปางน้ำโพ-เด่นชัย, ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่, ช่วงขอนแก่น-หนองคาย, ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี, ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี, ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมพวงหาดใหญ่-สงขลา, ช่วงชุมทางหาดใหญ่-ป่าตองเบขาร์ วงเงินรวมทั้งสิ้น 493,149 ล้านบาท

รายงานข่าวแจ้งว่า นายนิรุฒ เตรียมที่จะเข้าเซ็นสัญญาภายในสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะเริ่มทำงานวันแรกในวันที่ 24 เมษายน

# “คลัง”ยันระบบAIคัดกรองไม่มั่ว จ่อเปิดยื่นอุทธรณ์รับเยียวยา5พัน

## “คลัง”ยันระบบAIคัดกรองไม่มั่ว จ่อเปิดยื่นอุทธรณ์รับเยียวยา5พัน

ผู้จัดการรายวัน360° – “คลัง” ขอให้เชื่อมั่นมาตรฐานระบบ AI ที่ใช้คัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5 พันบาท เผยช่วง 12-14 เม.ย.ทยอยส่ง SMS แจ้งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รับเงิน 5 พันบาท 4.78 ล้านราย และเปิดให้อุทธรณ์ได้ ย้ำได้รับทราบคำวิพากษ์วิจารณ์ระบบการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบนโลกออนไลน์แล้ว กำลังพิจารณาหาทางแก้ปัญหา “ออมสิน” เตรียมโอนเงินคืนภายใน 3 วัน ให้แก่ลูกค้าธนาคารที่ถูกหักบัญชีเงินกู้ค้างจ่ายอัตโนมัติ หลังได้รับรายชื่อจากคลัง พร้อมประสานขอรายชื่อใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาในงวดต่อไป

อ่านต่อหน้า | 4

นายสุรชน แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยถึงระบบการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือนบนเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ผ่านระบบ AI ว่า ขอให้มั่นใจระบบการตรวจสอบของกระทรวงการคลังมีมาตรฐาน และได้มั่วอย่างแน่นอน และกระทรวงการคลังไม่ได้ไปกำหนดให้ผู้ลงทะเบียนรายใด ต้องเป็นเกษตรกร หรือรายได้ต้องเป็นเจ้าของกิจการ เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเยียวยาด้วย แต่ที่ผลในการคัดกรองคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนออกมาเป็นเช่นนั้น เนื่องจากระบบตรวจสอบได้พบข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ แต่กระทรวงการคลังก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาใหม่ได้

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะเร่งส่งข้อมูลผู้ลงทะเบียนจำนวน 27 ล้านรายให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ และหลังจากนั้น จะเปิดให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์คัดกรองคุณสมบัติ ซึ่งล่าสุดมีจำนวนกว่า 4.78 ล้านคน สามารถยื่นอุทธรณ์กับกระทรวงการคลังผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยจะมีการเพิ่มปุ่มให้ผู้ที่ไม่ผ่านการลงทะเบียนเข้ามาขอยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้อีกครั้ง

สำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 4.78 ล้านราย กระทรวงการคลังได้ทยอยส่งผลการพิจารณาผ่าน SMS ให้รับทราบตั้งแต่วันที่ 12-14 เม.ย.2563 โดยเหตุผลที่ผู้ลงทะเบียนกลุ่มนี้ ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเยียวยาการว่างงานจากกระทรวงการคลัง เนื่องจากคุณสมบัติจะอยู่ในกลุ่มคนที่รัฐบาลจะมีช่องทางอื่นในการให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว เช่น กลุ่มข้าราชการ กลุ่มผู้ได้รับบำนาญ กลุ่มแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 และกลุ่มเกษตรกร

นายสุรชน กล่าวว่า กระทรวงการคลังยังรับทราบข้อมูลการ

วิพากษ์วิจารณ์ถึงระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนที่มีอยู่บนโลกออนไลน์ ทั้งการระบุเป็นเกษตรกร และผู้ประกอบการ โดยในส่วนใหญ่ถูกมองว่าเป็นเกษตรกร เพราะอาจจะมีหัวหน้าครอบครัวนำรายชื่อไปลงทะเบียนไว้กับเกษตรกร ซึ่งจะมีกรมหรือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเอาชื่อออกจากครอบครัวเกษตรกรก่อน ส่วนการระบุให้เป็นผู้ประกอบการ เช่น ร้านเสริมสวย ร้านขายอาหารในตลาด เพราะพบรายได้สูงกว่าแรงงานปกติ ระบบจึงประเมินให้เป็นผู้ประกอบการ จึงไปขอความช่วยเหลือตามมาตรการอื่นได้ เช่น มาตรการภาษี หรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ แต่ก็สามารถอุทธรณ์ได้ และกรณีมีลูกค้าที่เรียนต่อในมหาวิทยาลัย และถูกระบุเป็นนักศึกษา นั้น กำลังพิจารณาจะให้ความช่วยเหลืออย่างไร

“ยืนยันว่าระบบการตรวจสอบของกระทรวงการคลัง ผ่านระบบออนไลน์ ไม่ได้มั่วอย่างแน่นอน ไม่ได้ไปกำหนดว่าใครจะเป็นเกษตรกร เป็นเจ้าของกิจการ หรือเป็นนักศึกษา เพื่อไม่ให้ได้รับเงินเยียวยา แต่เป็นเพราะระบบตรวจสอบเจอในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ จึงยืนยันว่าระบบที่วางไว้ั้น มีมาตรฐาน และพร้อมเปิดให้กลุ่มคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์อุทธรณ์ผลการพิจารณา” นายสุรชนกล่าว

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวถึงกรณีที่ถูกหักบัญชีธนาคารออมสินที่ได้รับเงินเยียวยา 5 พันบาท ที่โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ก่อนจะถูกนำไปหักบัญชีเงินกู้ที่ค้างชำระอัตโนมัติ ว่า ได้รับรายชื่อลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจากกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว และจะเร่งโอนเงินกลับเข้าบัญชีลูกค้าได้ภายใน 3 วัน โดยลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ และยังได้ประสานกระทรวงการคลัง ขอรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติรับเงินเยียวยาในครั้งต่อไป เพื่อนำมาตรวจสอบและไม่นำไปหักบัญชีเพื่อชำระเงินกู้โดยอัตโนมัติอีก เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินเยียวยาที่รัฐบาลต้องการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้.

# จับตาพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล. หนุนปมระเบิดการเมืองปะทุ



**ใน**ที่สุด ครม.ได้เห็นชอบแผนจัดหางบประมาณเกือบ 2 ล้านล้านบาท เพื่อใช้ต่อสู้รับมือกับวิกฤติไวรัสโควิดไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีที่มาจากระทรวงการคลัง ออก พ.ร.ก. กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท และให้ธนาคารแห่งประเทศไทยออก พ.ร.ก. 2 ฉบับ นำเงินที่มีออกมาใช้ประคองเศรษฐกิจอีก 9 แสนล้านบาท ส่วนที่เหลือจะออก พ.ร.บ. โอนงบประมาณที่ไม่จำเป็นของกระทรวงต่าง ๆ มาใช้เป็นงบกลางฉุกเฉิน

## เริ่มกู้ได้ก่อนแรก พ.ค.นี้

ตัวเลขเงินกู้จากกระทรวงการคลัง 1 ล้านล้านบาทได้ถูกจับตามองมากที่สุด เพราะเป็นเงินกู้ก้อนใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่รัฐบาลไทยกู้มาใช้ดูแลเศรษฐกิจไทย แต่ที่น่าสนใจยิ่งกว่านั่นก็คือ เงินกู้ก้อนนี้ กู้มาแล้วจะนำไปใช้ทำอะไร ใช้โดยใคร ใครเป็นคนได้ประโยชน์ และสุดท้ายจะเป็นงบที่ถูกนำไปใช้หวังผลทางการเมืองหรือไม่

ปัจจุบัน สถานะของ พ.ร.ก. ทั้ง 3 ฉบับ และ พ.ร.บ. อีก 1 ฉบับ ยังอยู่ขั้นตอนการออกอยู่ โดยหลังจาก ครม.เห็นชอบในหลักการไปแล้วได้ส่งไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจรายละเอียด และจะส่งให้ ครม.เห็นชอบอีกครั้งวันที่ 14 เม.ย.นี้ ก่อนเสนอลงพระปรมาภิไธย และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งประเมินว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นในเดือน เม.ย.นี้ และจะเริ่มกู้เงินก้อนแรกมาใช้ได้ช่วงต้นเดือน พ.ค. 63 ยาวจนถึงเดือน ก.ย. 64

## 6 แสนล้านบาท

เบื้องต้นการออก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ได้กำหนดกรอบการใช้เงินแบ่งเป็น 2 ก้อน ก้อนแรก 6 แสนล้านบาทสำหรับใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 3 ด้าน 1. ช่วยยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 2. ช่วยเหลือเกษตรกร และ 3. ใช้ดูแลด้านสาธารณสุข ซึ่งเงินที่มีต้องใช้งบก่อนแล้วคือ การจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ผ่านลงทะเบียน [www.เราไม่ทิ้งกัน.com](http://www.เราไม่ทิ้งกัน.com)



เดือนละ 5,000 บาท นานสูงสุด 3 หรือ 6 เดือน เพื่อช่วยเหลือลูกจ้างตกงาน และสถานประกอบการที่ถูกสั่งปิด ซึ่งปัจจุบันมีคนลงทะเบียนเกือบ 25 ล้านคน และถ้ามีคนผ่านเกณฑ์ 8 ล้านคนจริง รัฐบาลจะต้องใช้เงินเพิ่มจากงบกลางอีกไม่ต่ำกว่า 2 แสนล้านบาท

ต่อมาเป็นมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งปกติรัฐบาลมีการช่วยเหลืออยู่แล้ว แต่ปีนี้ไทยเผชิญสถานการณ์แล้งหนัก แล้งได้รับผลกระทบจากโควิดอีกก็ยิ่งจำเป็นต้องช่วยเหลือมากขึ้น โดยแนวทางเบื้องต้น กระทรวงการคลังจะแจกเงินสดตรงเข้าบัญชีช่วยเหลือเกษตรกรประมาณ 9 ล้านครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) คูณให้ทั้งแม่ปัจจัยการผลิต ค่าครองชีพ และผลกระทบบ้างแล้ว

### อีก 4 แสนล้านบาทหรือไม่

ลักษณะคล้ายกับปีก่อน ที่เคยแจกเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตครัวเรือนละ 10,000 บาท ค่าเก็บเกี่ยวอีก 10,000 บาท และงวดนี้อาจมีแถมช่วยเหลือภัยแล้งอีก 10,000 บาท โดยประเมินคร่าว ๆ น่าจะต้องใช้เงินช่วยเหลือเกษตรกรไม่ต่ำกว่าอีก 2 แสนล้านบาทเช่นกัน ส่วนงบก้อนสุดท้าย จะถูกนำไปใช้จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดซื้อยา คู่มือโรงพยาบาลสนาม หากเคสที่มีอยู่ไม่เพียงพอ

เห็นได้ชัดว่างบก้อนแรกทั้ง 6 แสนล้านบาท ไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่จำเป็น และทุกฝ่ายก็สนับสนุนเต็มที่ เพราะทุกเรื่องถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องช่วยเหลือแน่นอน ไม่ว่าจะเป็กลุ่มตกงาน คูแลเกษตรกร ฯลฯ รวมถึงเกษตรกร อย่างไรก็ดี ในส่วนของงบก้อนที่สองวงเงิน 4 แสนล้านบาท ดูเหมือนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้น เพราะมีหลายคนตั้งข้อสังเกตว่า เงินก้อนนี้มีความจำเป็นแค่ไหนที่ต้องทำเรื่องกู้เงินออกมา

### รับมือแรงงานกลับบ้าน

เพราะตามเงื่อนไขที่ระบุ เงิน 4 แสนล้านบาทนี้ถูกวางแผนใช้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม โดยเน้นการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน รวมถึงสนับสนุนการจ้างงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็กในระดับพื้นที่ ซึ่งมีรายละเอียดคร่าว ๆ ส่วนแรกจะนำไปช่วยสร้างหลักสร้างฐาน ให้กับกลุ่มแรงงานที่เลิกทำงานในเมืองและถูกเลิกจ้างกลับไปต่างจังหวัด ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ผ่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทำให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นด้วย อีกส่วนนำไปใช้ดูแลพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้องถิ่น เช่น การลงทุนสร้างถนน สะพาน แหล่งน้ำขนาดเล็ก ๆ ตามชุมชน เพื่อช่วยสร้างงานให้กับคนท้องถิ่น แต่ไม่ใช้รวมลงทุนโครงการเมกะโปรเจกต์ใหญ่ ๆ แต่อย่างใด

ตามแผนงานเหล่านี้ จึงเกิดคำถามตามมาว่า เป็นเรื่องเร่งด่วนจริงหรือไม่ เพราะใน พ.ร.ก.กู้เงิน ยังเปิดช่องทางให้กู้ข้ามปีได้ถึงปี 64 ทำให้รัฐบาลถึงไม่ใช้วิธีการตั้งโครงการ เพื่อเสนอจัดทำอยู่ในแผนงบประมาณปกติปี 64 แทน ซึ่งจะมีการกลั่นกรองตรวจสอบที่รอบคอบ ดีกว่ากว่า

### ฉายเงาหาเสียง

ขณะที่ในมุมมองทางการเมือง หลายพรรคการเมืองหลายพรรคที่คิดไม่ได้ว่า งบก้อนนี้จะถูกวางไว้เป็นงบหาเสียงของพรรคพลังประชารัฐในอนาคตหรือไม่ เนื่องจากเงินที่ถูกวางไว้ใช้ในระดับท้องถิ่น ล้วนมีศักยภาพของพลังประชารัฐกับคู่แข่งทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผ่าน กองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมืองแห่งชาติ ซึ่งมี นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน หรืออีกส่วนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มี “บิ๊กป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา” นั่งเป็นเจ้ากระทรวงมหาดไทย อยู่ จึงกลัวว่างบก้อนนี้จะตั้งเพื่อหวังผลทางการเมืองมากกว่า

แต่เรื่องนี้ “อุดม สาวนาชน” รมว.คลัง และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ บอกว่า อย่าคิดมาก และไม่ขอให้พรรคการเมืองหรือคนอื่นคิดอะไรแบบนี้ เพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ มีกระบวนการ และการใช้ตามขั้นตอนอยู่ ไม่ได้มาใช้ตามอำเภอใจได้ และจะกู้เท่าที่ใช้ไม่จำเป็นต้องกู้ทั้งหมด ที่สำคัญวงเงินทั้ง 1 ล้านล้าน ยังเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงาน ทุกกระทรวงทุกพรรคเสนอแผนงานเข้ามาขอใช้ได้ เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามขอบเขตที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน หรือกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น

### ย้ำกาเพื่อชาติไม่ใชการเมือง

ขณะที่ทาง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำเรื่องการกู้เงินและการใช้เงิน 1 ล้านล้านบาท กลางวงประชุม ครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 63 ว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องประเทศชาติ ไม่ใช่เรื่องของการเมือง พร้อมกับกำชับตัวแทนพรรคการเมืองว่า เงินทั้งหมดจะนำไปใช้ประโยชน์ ไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองแต่อย่างใด

นอกจากนี้ในกระบวนการซึ่งงบประมาณ ยังมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ คอยกรองให้ล่วงหน้าก่อนถึง ครม. โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน พร้อมด้วยตัวแทนจากสำนักงานประมาณการแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คอยดูแลเรื่องให้ อีกทั้งเมื่อเสนอถึง ครม.ก็จะมีบรรดารัฐมนตรีซึ่งเป็นตัวแทนจากหลายพรรคการเมือง ช่วยพิจารณาอีกหากไม่ชอบมาพากลจริง ๆ ก็ไม่ได้รับอนุมัติ และที่สำคัญเมื่อใช้งบประมาณแล้ว จะต้องเสนอการติดตามผลให้ ครม.รับทราบเป็นระยะ และต้องรายงานต่อสภาผู้แทนราษฎรภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นปีงบประมาณ

ทั้งหลายทั้งปวงพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท จะถูกนำไปใช้มากน้อยแค่ไหน ก็ไม่แน่ใจหรือไม่ หรือเป็นแค่การจกจกจ่ายหว่าเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาสทางการเมือง เวลาและผลการกระทำเหล่านั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์ เพราะหากแค่หวังผลกันสั้น ๆ ฉายเงาความทุกขร้อนของชาวบ้านมาหาประโยชน์ ก็ไม่ต่างอะไรกับระเบิดเวลาของรัฐบาล ที่นับถอยหลังรอวันระเบิดนั่นเอง.

### ทีมเศรษฐกิจ

VOICE เสียงประชาชนออนไลน์



ทันเหตุการณ์ ทุกข์ชาวบ้าน ทุกกระบอกเสียง เพื่อประชาชน

กระทรวงเกษตรฯ เร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเยียวยาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ไปถึงเกษตรกรทุกกลุ่ม

13/04/2020 admin1



f t g+ 0

กระทรวงเกษตรฯ เร่งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเยียวยาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด19 ไปถึงเกษตรกรทุกกลุ่ม



นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าววาทะในงานสัมมนา...

นายเฉลิมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กล่าววาทะในงานสัมมนา...

ทั้งนี้เกษตรกรที่มีรายได้ดีทยอยยื่นและที่ด้อยกว่ายื่นปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตาม...

จากสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรในต่าง Farmbook หาระยะของโควิด โดยสำรวจความพึงพอใจเกษตรกร...

VOICE เสียงประชาชน ออนไลน์... เป็นคนรักในคนดีของคนที่รักใจจริง



ข่าวสด 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา



สรุปผล 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา... กระทรวงแรงงาน ประกาศขยาย...

ประเพณี



บักจิ้ม "Meigul" สถานที่จัดงาน... ชาวสมุทรสาคร...



แหล่งผลิตข้าวเป็นเจ้าทางเมืองปทุมธานี... 35 views | posted on 13/04/2020



แซ่บปัด! เส้นทางจราจร... 23 views | posted on 13/04/2020